



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 15 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: มอบนโยบายหม่อนไหม	สยามรัฐ
2. ไร่เกษตรแปลงใหญ่ สั่งสำรวจข้อมูลรายจังหวัด หวังปลดล็อกอุปสรรค จีรับซื้อผลผลิต	โพสต์ทูเดย์
3. เล็งร่วมมืออินเดียดันบิกดาต้าเกษตรไทย	กรุงเทพธุรกิจ
4. คอลัมน์ จับกระแส: รัฐทุ่มงบดันเกษตรกรกระตุ้นศก.ฐานราก	กรุงเทพธุรกิจ
5. คอลัมน์ ท่องยุทธภพ: กองหนุนลุงตุ้'โพธิรักษ์-เสนาบดียักษ์'	คม ชัด ลึก
6. เพื่อไทยขยมเศรษฐกิจรัฐจับตา'หาเสียงล่วงหน้า'	คม ชัด ลึก
7. PM's bid to help Mae Hong Son's plight	Bangkok Post
8. 'ผู้ค้าข้าวไทยไวยบาทแข็ง กระทบส่งออกสู้คู่แข่งยาก	มติชน
9. คอลัมน์ ตลาดเกษตร: กระตุ้นกรมหม่อนไหม ทำแผนเพิ่มเกษตรกรปลูกหม่อน	เดลินิวส์
10. คอลัมน์ ทำเองได้หายจน: จุดคุ่มทุนสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้านา	เดลินิวส์



มอบนโยบายหม่อนไหม...ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร และข้าราชการกรมหม่อนไหม โดยมีนางสุดดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิเชียร อธิบดีกรมหม่อนไหม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมหม่อนไหม เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

รื้อเกษตรแปลงใหญ่

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” ยกเครื่องโครงสร้างเกษตร เล็งทบทวนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ลดขนาดเหลือ 50 ไร่ เสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยหลักคิดการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร

A5

รื้อเกษตรแปลงใหญ่

สั่งสำรวจข้อมูลรายจังหวัด หวังปลดล็อกอุปสรรค จัรับซื้อผลผลิต

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” ยกเครื่องโครงสร้างเกษตร เล็งทบทวนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ลดเหลือ 50 ไร่

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง การเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยหลักคิดการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร พร้อมกับสั่งการให้กำหนดแนวทางการบริหาร หรือนำนโยบายดังกล่าวข้างต้นไปดำเนินการ (Implement) ในพื้นที่ให้ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม และให้นำหลักคิดในเรื่องการตลาดนำการผลิตทางการเกษตรไปดำเนินการด้วย

ทั้งนี้ ขอให้สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่จำนวน 50 ไร่ขึ้นไปจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ต้องมีพื้นที่รวมกัน 300-1,000 ไร่ ซึ่งเป็นแปลงที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และยังมีแผนการผลิต แผนการตลาดอย่างครบวงจร และผลผลิตของสมาชิกยังมีปัญหาไม่มีตลาดรองรับนั้น มีจำนวนก็แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดไหนและเกษตรกรสมาชิกปลูกพืช หรือประกอบกิจการเกษตร



กฤษฎา บุญราช

กรรมประเภทอะไรเป็นส่วนใหญ่ มีการรวมตัวกันจดทะเบียนกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชน หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแล้วหรือไม่อย่างไร

นอกจากนี้ ให้วิเคราะห์แผนการผลิต แผนการตลาดของเกษตรแปลงใหญ่ ว่า มีปัญหาหรือจุดอ่อนในเรื่องอะไรที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ที่จะแก้ไขได้ และต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางในเรื่องอะไรบ้าง และให้อธิบดีต้นสังกัดทุกหน่วยงานขับเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.) กับหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการตลาด เพื่อพิจารณาปรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ หรือร่วมวางแผนการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร หรืออาจให้มีการตกลงจับคู่ค้าขายกันตามพันธสัญญาที่เป็น

ธรรมระหว่างกลุ่มเกษตรกรสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ หรือวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรกับภาคเอกชนผู้ค้าปลีก คำสั่งหรือส่งออกประเทศ บริษัท ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หรือร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งมีสาขาอยู่ในจังหวัดต่างๆ แล้ว

นายกฤษฎา กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมาก และมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำนั้น ขอให้คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด (อ.พ.ก.) ได้มอบให้คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เป็นหน่วยดำเนินการต่อไป ดังนี้ 1.ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรรมใหม่ เพื่อทดแทนการปลูกยาง ซึ่งมีการรองรับการพัฒนาอาชีพปลูกยางพาราที่จะมีให้เลือกคือ การเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนยางมาทำเกษตรกรรมใหม่ที่มีตลาดรองรับ หรือมีโอกาที่เกษตรกรจะมีรายได้มากกว่าการทำสวนยาง

2.เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีสวนยางหรือแปลงยางติดกัน หรือใกล้เคียงกันในตำบลหรือหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีขนาด

เล็งร่วมมืออินเดียดันบิ๊กดาต้าเกษตรไทย

กรุงเทพธุรกิจ ● นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ ของสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการด้านการเกษตรที่ ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติดำเนินการ รวมทั้งนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรของอินเดีย โดยเฉพาะโครงการและซอฟต์แวร์ด้านการเกษตรที่มีประสิทธิภาพที่ NIC ได้ดำเนินการไปแล้ว รวมทั้งนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรของอินเดีย

โดย NIC เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในโครงการออกแบบการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและ บริการของภาครัฐ หรือ e-Governance รวมถึงการพัฒนาและใช้งานระบบ e-Governance ในหลายสาขา โดยเฉพาะด้านเกษตรและอาหาร ด้านพัฒนาพันธุ์สัตว์ ด้านประมง ด้านป่าไม้และ สิ่งแวดล้อม เช่นเทคโนโลยีด้านการสำรวจระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบ การรายงานและติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของ ของเชื้อโรคสัตว์ โปรแกรมการรวบรวมข้อมูล



กฤษฎา บุญราช

ผู้ค้าปุ๋ย เครื่องจักรกลการเกษตร เมล็ดพันธุ์ ยาฆ่าแมลง และมีบริการให้คำแนะนำเกษตรกร ผ่านข้อความ SMS รวมถึงการบูรณาการข้อมูล จากหน่วยงานด้านเกษตรที่เกี่ยวข้องนำจัดทำ ข้อมูลที่สำคัญ เช่น เมล็ดพันธุ์ ราคาและคุณภาพ ของเมล็ดพันธุ์คำแนะนำเกี่ยวกับฤดูกาลเพาะปลูก สถานที่ และพืชที่เหมาะสม ข้อมูลดินและปุ๋ย เทคนิคการเพาะปลูกของพืชแต่ละชนิด โรคพืช การจำแนกเขตภูมิศาสตร์พืชตามลักษณะ อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น

ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับที่รัฐบาล ไทยดำเนินการอยู่ ดังนั้น หากมีการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ระหว่างกันก็จะเป็นประโยชน์กับ ฝ่ายไทยในการทำการเกษตรแม่นยำเพิ่มมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้ เห็นพ้องกันที่จะให้มีความร่วมมือระหว่าง ศูนย์สารสนเทศแห่งชาติและกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยจะมอบหมายให้ หน่วยงานรับผิดชอบของทั้งฝ่ายหารือรายละเอียดของความร่วมมือต่อไป อินเดียมาไทย การจัดส่งนักวิชาการไทยไปอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

เนื่องจากภาคเกษตรของไทยและ อินเดีย มีลักษณะคล้ายกันหลายประการ เช่น เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบท ปลูกพืชหลักชนิดเดียวกัน อาทิ ข้าว มัน ลำปะหูลัง อ้อยและยางพารา ประกอบกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจัดทำข้อมูล (big data) กลุ่มเกษตรกรให้เป็น ระบบ เพื่อให้เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ ตาม กรม กอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือให้กระทรวงอื่นๆ นำไปจัดทำโครงการ ประสานเชื่อมโยงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ กว้างขวางมากขึ้น



รัฐทุ่มงบดันเกษตรกร กระตุ้นศก.ฐานราก



เมื่อภาคการเกษตรเป็นโครงสร้างใหญ่ที่สุดในประเทศนโยบายผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลส่วนใหญ่จึงต้องยึดติดกับเกษตรกรเป็นหลัก เริ่มจากโครงการฝึกทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา คือ โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ซึ่งต่อยอดจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี ที่จบไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา

กฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เกษตรกรคือเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ หากเกษตรกรมีเงินหมุนเวียน มีกำลังซื้อ กำลังผลิต จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเกษตรกรจะรู้ตัวเองดีว่า ต้องการอะไร จะดำเนินการอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จและเข้ามามีส่วนในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตามการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

ลักษณะ วิฉนพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนนั้น อยู่ในส่วนหนึ่งของงบประมาณเหลือจ่ายปลายปี 2560 ที่แต่ละกระทรวงจะส่งคืนกลับไปยังสำนักงบประมาณ แต่โครงการนี้จะดึงงบประมาณมาจาก 2 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จำนวน 7,000 ล้านบาท

ผลักดันสู่โครงการ 9101ฯ ที่ประสบความสำเร็จ ในปี 2560 เป็นชุมชนที่มีความพร้อมและเข้มแข็ง และมีความสามารถพอที่จะใช้งบประมาณที่ได้ใหม่นี้ไปลงทุนเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในชุมชนได้ ระยะเวลาดำเนินโครงการเร็วที่สุดจนสิ้นสุดถึงเดือนเม.ย.2561

ทั้งนี้ แนวทางการนำงบประมาณเหลือจ่ายปี 2560 มาใช้เป็นนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ภายใต้โครงการ BIG ROCK โดยนายสมคิดต้องการอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายใน 2 เดือนนี้ การนำมาใช้ในโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อความยั่งยืน

จะผ่านการอบรมคัดเลือกเกษตรกรในโครงการ 9101ฯ เพื่อดูว่ากลุ่มไหนมีเงินลงทุนเหลืออยู่ คักยภาพเพียงพอในการขับเคลื่อนต่อยอดได้แล้วให้เขียนโครงการส่งมาให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณา กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 50% ของวงเงินลงทุนทั้งหมด ที่เหลืออีก 50% กลุ่มเกษตรกรจะต้องลงทุนเอง

นอกจากนี้รัฐบาลยังมีงบกลางปี 2561 ประมาณ 1 แสนล้านบาท ในส่วนนี้จะนำมาสนับสนุนภาคการเกษตร 5 โครงการที่สำคัญคือ 1.การส่งเสริมการโค่นยางเก่า ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ให้การสนับสนุนตามเงื่อนไขอยู่แล้ว ไร่ละ 16,000 บาท หากชาวสวนยางโค่นแล้วต้องการปลูกพืชอื่นเป็นสวนผสมผสาน หรือ ทำปศุสัตว์ แทนการทำสวนยาง เกษตรกรจะได้รับค่าโค่นบวกเพิ่มอีก ไร่ละ 4,000 บาท เป็นต้น

2. ใช้เพื่อปรับปรุงยกระดับศูนย์ข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯ หรือ บิ๊กดาต้า 3. เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ทำโครงสร้างพื้นฐาน หรืออื่นๆ เช่น ไซโลที่สามารถเก็บหรือชะลอการจำหน่ายสินค้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม

4. โครงการฝายแม้ว ขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และ 5.โครงการปลูกพืชหลังนา หรือพืชฤดูแล้ง

ทั้งหมดนี้รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหินก้อนใหญ่ทุ่ม ดุม! เป็นคลื่นแรง เร็ว กระเพื่อมเศรษฐกิจ ให้เห็นผลชัดใน 9 เดือนข้างหน้า

ประเด็น คสช.ใช้ “กองหนุน” หมดไปแล้ว? กำลังเป็นทิวพาทษวิจารณ์ในหมู่คอการเมือง

อย่างกรณี “หลวงปู่พุทธะอิสระ” เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ กก.5 บก.ป. เพื่อขอชี้แจงและสอบถามข้อมูลในกรณีที่มีผู้แจ้งความร้องทุกข์เอาผิดในคดีที่เกี่ยวกับมาตรา 112 ก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาในสื่อโซเชียลทั้งเหลืองแดง และกบปส.

10 มกราคม 2561 แฟนเพจเฟซบุ๊ก “หลวงปู่พุทธะอิสระ” (Buddha Isara) ได้มีความเห็นจากหลวงปู่ว่า “...ที่เวลาพุทธะอิสระไปแจ้งความร้องทุกข์ในกรณีธรรมกายกลับนิ่งเฉย เฉื่อยชาทั้งเรื่องไว้ครึ่งปี แล้วจึงแจ้งกลับมาว่าให้ไปแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ในท้องที่เอง พอมีเรื่องนี้เข้ามา จึงทำให้ถึงบางอ้อว่า ทำไมป่าเปรมถึงได้เดือนนายกลุงตุ้ว ได้ใช้กองหนุนหมดแล้ว”



ท่องยุทธภพ

ขุนน้ำหมึก

หลังจากนั้น หลวงปู่พุทธะอิสระ จึงขยายความว่า “...จึงเข้าใจเลยว่า ที่กองหนุนของนายกฯ ตู้หมดไป ก็เพราะลูกน้องนายกนี่เอง” ตรงกันข้าม กลับมีท่าทีจากสายวัดที่แตกต่างจากวัดอ้อน้อย นั่นคือ สายสันตโศกหรือชาวกองทัพธรรม

เมื่อประมุขกองทัพธรรม “สมณะโพธิ์รักษ์” เทคนิผ่านทิวตีวเทียมช่องบุญนิยมทิว เมื่อ 7 มกราคม ซึ่งสรุปได้ว่า สมณะโพธิ์รักษ์ ได้เลือกข้างแล้ว โดย “เลือกลุงตุ้ว” ให้มีอำนาจปกครองประเทศต่อไป

“พ่อครู” (ชาวโศกเรียกขานโพธิ์รักษ์) บอกว่า การเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ จะผู้นำการเมืองมาจาก 3 ฝ่ายคือ 1.ฝ่ายทักษิณ

กองหนุนลุ่มตุ้

โพธิ์รักษ์-เสนาบดียักษ์



และนอมินี 2.ฝ่ายอภิสิทธิ์ และ ปชป. 3.ฝ่ายลุงตุ้ว

หากมองสถานภาพปัจจุบันของรัฐบาลนายกฯ ตู้ แม้ว่าขณะนี้จะดูเสียคะแนนกับการที่มีคนรอบข้างถูกกล่าวหาว่าโกงกิน โดยไม่ได้จัดการ แต่ต้องคร่ำแล้ว รัฐบาลนี้ทำให้ประเทศตึกว่าสมัยทักษิณ หรือสมัยอภิสิทธิ์

สมณะโพธิ์รักษ์ ยังเข้าใจห้วงแนวร่วมพันธมิตรฯ ที่ไม่พอใจ คสช.ในประเด็นพลังงาน และพฤติกรรมสี่เทาๆ ของคนใกล้ชิดตัวนายกฯ แต่ภาพรวมของลุงตุ้วก็ยิ่งดีที่สุดในตัวเลือก 3 ฝ่าย

“อย่างนายกฯ ตู้นี้ ทางคมนาคม ทางการค้า ก็ทำงานได้ครบด้าน ขณะนี้มีพวกที่ fake news พยายามดิสเครดิตต่างๆ นานา เอาบ่จะเดือนหรือไม่ให้กำลังใจก็ตาม เดือนก็ได้นะ ว่า กองหนุนหมดแล้วนะ แต่ขอยืนยันว่า โศกไม่มีแปรเปลี่ยน หนุนเต็มทีตลอดเวลา”

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 15 มกราคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5907

หน้า: 2(กลาง)

Col.Inch: 49.88

Ad Value: 67,338

PRValue (x3): 202,014

Clip: Black/White

คอลัมน์: ท่องยุทธภพ: กองหนุนลุงตุ๋โปอิธิรักษ์-เสนาบดียักษ์

ประมุขกองทัพธรรม ที่ผ่านสมรภูมิลำบากเงิน, ทำเนียบ และสวนลุมพินี มาแล้ว ย้ำหลายหนว่า “ไม่มีใครเป็นกองหนุน อโศก ยังตั้งหลักตั้งมั่น หนุนนายกตุ๋ตลอดเวลา หนุนเต็มที่ ถ้าใครมาอะไรต่ออะไรข้าง.. อโศกพร้อม”

พร้อมกันนั้น พ่อครูยังสาธยายต่อว่า “เราก็ตองงูไว้ก่อน เรามีหลักฐาน มีฝีมือที่ฝากไว้ พอที่จะเอามาอ้างอิงได้บ้าง เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอก เราพร้อมจริง! ว่าไปแล้ว เศรษฐกิจก็ยังไม่ถึงขั้นที่ ตาม fake news เขาว่าไปเรื่อย มันพยายามดิสเครดิต เมืองไทยยังไม่ได้จนยากขาดแคลนเดือดร้อนหนักหนา..”

เหตุผลหนึ่งที่ชาวสันตอโศกหนุนนายกฯ ลุงตุ๋ เพราะรัฐบาล คสช. ยึดมั่นในศาสตร์พระราชาราช อันเป็นแนวทางเดียวกับชาวอโศก

เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 ชาวอโศกเปิดงาน “ตลาดประชารัฐคุณธรรม” และ ”งานเพื่อฟ้าดิน” ปีใหม่ 2561 ณ เขื่อนบวรราชธานี อโศก อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยประธานเปิดงานคือ ”อาจารย์ยักษ์” วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับ “อาจารย์ยักษ์” ไม่ใช่คนแปลกหน้าของชาวอโศก หากแต่เป็นกัลยาณมิตรของสันตอโศก และแวะเวียนมาทำกิจกรรมร่วมกับชาวอโศกอยู่เป็นประจำ รวมทั้งมาฟังธรรมที่พุทธสถานสันตอโศก โดยพ่อครูตั้งชื่อให้ อ.ยักษ์ว่า “พลังเพชร”

วันนี้ ประมุขกองทัพธรรมกับ “พลังเพชร” ผนึกกำลังกันเป็นกองหนุนลุงตุ๋อย่างเด็ดเดี่ยว

เพื่อไทยข่มเศรษฐกิจจรัญ จับตา'หาเสียงล่วงหน้า'

นายกฯ เตรียมลุยแก้จนแม่ฮ่องสอน 17 ม.ค. ติดตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พัฒนาอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้ ปชช. ด้านเพื่อไทยถล่ม 4 ปีรัฐบาล คสช.ละเลยหลักนิติรัฐ เน้นยึดปชช.เป็นศูนย์กลาง ด้าน "พิชัย" จี้ กกต.สอบบัตรคนจนเข้าข่ายหาเสียงหรือไม่ ขณะที่ กลุ่มอดีต 40 ส.ว.เนเน่บักป้อมลาออก นาฬิกาหุโผล่ไม่หยุดเรือนที่ 22

อ่านต่อหน้า 4

เพื่อไทย

วันที่ 14 มกราคม พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 มกราคม ทั้งนี้ แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีข้อจำกัดด้านที่ดินทำกินของประชาชน จึงเป็นจังหวัดเป้าหมายที่มีความสำคัญลำดับสูงในการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรัฐบาลเตรียมพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของในพื้นที่และภาคเอกชน เช่น สนับสนุนเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน การคมนาคมขนส่งทางราง ส่งเสริมการเกษตรแบบพรีเอ็มยูเกษตรแปรรูป และสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดน และจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ เป็นต้น

"นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล รับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ของชาวแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดประชารัฐ และถนนสายวัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น บ่อน้ำพุร้อน

ผาบ่อง พระธาตุคอกยอกมุดด้วย" โฆษก รัฐบาลกล่าว

● ดึงหน่วยราชการซื้อสินค้าเกษตร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ราชกรกระทรวงเกษตรฯ ทุกพื้นที่ ทุกเขต และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนในสังกัด ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทุกจังหวัด นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วในเรื่องการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร และให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กำหนดมาตรการและวิธีการให้ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง และระดับกรมเป็นคณะทำงานตรวจแนะนำ และติดตามการดำเนินการของจังหวัด ประจำพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของจังหวัดและอำเภออย่างไรหรือไม่ เพื่อรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบ จะได้ให้การสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาในทันทีที่ถูกต้อง

"ประสานเชื่อมโยงตลาดเข้าหาแหล่งผลิตให้ได้ บูรณาการพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด อ.ก.ส. นำหน่วยราชการ ให้มีซื้อสินค้าการเกษตรไปใช้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ชมรมธนาคารจังหวัด หอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ให้มาร่วมกันพิจารณารับซื้อวางแผนการตลาด กระจายสินค้าการเกษตร

เชื่อมโยงสหกรณ์การเกษตร ผู้ส่งออก ห้างสรรพสินค้าต่างๆ หากผลผลิตของเกษตรกรล้นตลาดหรือไม่มีผู้รับซื้อผลผลิต ให้รับรายงานส่วนกลางทราบโดยด่วนที่สุด เพื่อลงไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา" รว.เกษตรฯ กล่าว รว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากและมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำนั้น ขอให้คณะกรรมการอำนาจการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง มีสวนยางหรือแปลงยางติดกันหรือใกล้เคียงกันในตำบลหรือหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีขนาดเนื้อที่รวมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป โดยภาครัฐจะรับผิดชอบดูแลสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการตลาด รวมทั้งหาอาชีพเสริมในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรใหม่ที่จะขายได้ด้วย

● จ่อยื่นป.ป.ช. สอบนายกฤษฎา

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายวัชร เพ็ชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เตรียมยื่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ ในกรณีไม่ดำเนินการกับรัฐมนตรีในรัฐบาลที่ถือหุ้นบริษัทเอกชน ทั้งที่ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือแจ้งมายังนายกฯ แล้ว โดยเฉพาะนายดอน ปรมดีถวิลัย รว.ต่างประเทศ ที่การปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.) ครั้งล่าสุดก็ยังไม่ดำรงตำแหน่งต่อ และเจ้าตัวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นที่ตนเองมีส่วนในความรับผิดชอบ เป็นการขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือไม

นายวัชร ก่อด้วยว่า จะส่งหนังสือให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบสมมติฐานคดีบัญชีแห่งชาติ (สนช.) ในกรณีเห็นชอบร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะประเด็นการต่ออายุให้แก่กรรมการป.ป.ช.ด้วยว่า เป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ และกรณีที่สนช.ลงมติดังกล่าว เป็นการกระทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจบางคนให้ต่ออายุ ป.ป.ช.ต่อหรือไม่ ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่า หากพรรคเพื่อไทยมีความผิดในกรณีเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม การที่สนช.เสนอต่ออายุป.ป.ช.ก็ไม่น่าจะมีความผิดด้วยหรือไม่ เพราะเป็นการอนุมัติในลักษณะเดียวกัน ถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

● จรัญข่มค่าครองชีพหลังขึ้นค่าแรง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเตรียมพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่า เห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้างกลาง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล ที่จะประชุมกันอีกครั้ง ในวันที่ 17 มกราคม จากนั้นจะเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนที่จะบังคับใช้ต่อไป ขณะเดียวกันสิ่งที่จะตามมาหลังขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ คือค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นตามด้วย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี้ มักจะมีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้ามากกว่าที่ควรจะเป็น กระทั่งประชาชนในระดับฐานรากเป็นอย่างมาก

“ที่ผ่านมารัฐบาลมักจะอ้างว่ามีมาตรการป้องกันกลุ่มสินค้าที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาได้ แต่ในความเป็นจริงยังพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าทั้งอุปโภค บริโภค จนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยทั่วไป จึงขอฝากรัฐบาลให้ช่วยดูแล เอาใจจริงเอาใจ บริหารจัดการไม่ให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพราะถ้ารัฐบาลบริหารจัดการควบคุมดูแลไม่ได้ ก็ไม่ได้ช่วยให้ผู้ใช้แรงงานได้ประโยชน์จากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น” นายองอาจกล่าว

● ยื่นนายฯส่งศาลธน.ชี้พ.ร.ป.ป.ป.ช.

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขานุการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ตามที่ สนช.ผ่านความเห็นชอบร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ..... เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม โดยแก้ไขบทเฉพาะกาลในมาตรา 185 ไม่ให้เขตกรรมการป.ป.ช. ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 232 และยังคงกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการป.ป.ช.ออกไปเป็น 9 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 233 ที่กำหนดอายุกรรมการป.ป.ช.ไว้เพียง 7 ปีเท่านั้น ดังนั้น จึงน่าจะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 232 และมาตรา 233 หรือไม่ นอกจากนี้ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และสนช.ไม่มีมาตรการที่จะเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยก่อน ดังนั้น จึงจะยื่นคำร้องต่อนายกรัชมมนตรีในวันที่ 15 มกราคม เวลา 10.30 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 148(2) จัดส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 232 และมาตรา 233 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หากนายฯ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ สภาคอมจะฟ้องร้องต่อศาลฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

● อดีตสปท.หนุนจัดมหรสพหาเสียง

นายวันชัย สอนศิริ อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ของ สนช. ซึ่งจะเข้าสู่การประชุมสนช.เพื่อพิจารณาวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 25 มกราคม และเป็นคนหนึ่ง ที่สนับสนุนให้มหรสพได้ในกรณีหาเสียงเลือกตั้งนั้น เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการเลือกตั้ง สามารถสร้างความตื่นตัว ตื่นตา ตื่นใจ และทำให้บรรยากาศของการเลือกตั้ง คึกคักทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จะเป็นกระแสแห่งการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการปลุกให้ประชาชนสนใจการเมือง มีส่วนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากผู้สมัครได้อย่างทั่วถึง ดีกว่าที่ถึงเวลาที่มาหย่อนบัตรเท่านั้น ซึ่งเรามักจะกล่าวหาโจมตีกันว่าเป็นประชาธิปไตย 4 วินาที คือแค่ตอนเลือกตั้ง นอกนั้นนอนหลับไม่รู้ไม่เห็น

วิธีการนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมการเลือกตั้งยุคปฏิรูปเพื่อการเปลี่ยนแปลง อดีตสมาชิกสปท. กล่าวอีกว่า เมื่อเรามีกฎหมายหลายมาตราควบคุมกำกับดูแลการใช้เงินและกำหนดวงเงินของผู้สมัครอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่มีเหตุผลที่จะไปห้ามผู้สมัครที่จะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมาฟังการหาเสียง เพราะจะมีมหรสพใดประกอบการหาเสียงก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว แต่ละพรรคแต่ละคนก็มีวงเงินเท่ากัน ประเด็นที่ว่าคนรวยพรรคใหญ่จะได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่กล่าวอ้างกันลอยๆ เท่านั้น ไม่มีเหตุผลใดมาสนับสนุนเราต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาสนับสนุนส่งเสริมการเลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ เป็นการเลือกตั้งเพื่อการปฏิรูป ประชาชนทุกกลุ่มทั้งในเมืองและชนบทต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงด้วยการเลือกตั้ง ภาครัฐเองก็ต้องปลุกกระแสให้คนตื่นตัวเหมือนงานปีใหม่ งานสงกรานต์ และควรจะมีวันหยุดติดต่อกันสัก 3 วัน เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับไปเลือกตั้ง รวมถึงทางด่วน การทางพิเศษ ก็ต้องงดเว้นเก็บค่าโดยสารเหมือนเป็นมหรสพสำคัญของประเทศ

“จะเลือกตั้งทั้งที่ต้องไม่เจียบเหงา เสรีซิม ทูกองคาพยพของภาครัฐและกกด. ต้องร่วมไม่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง สื่อมวลชน ดารา นักร้องศิลปิน ต้องมีส่วนร่วมกกด.ในการปลุกเร้าให้คนมาเลือกตั้ง มหรสพเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะเอาแพ้ เอาชนะ คนดีมีความรู้ความสามารถมากกว่าที่คนเขาจะเลือก อย่างหลงประเด็น แม้แต่วัดจะมีการทำบุญ ชักชวนญาติโยมเข้าวัดก็ยังมี มหรสพให้ญาติโยมดู บุญก็คือบุญ การแสดงก็คือการแสดง เลือกตั้งก็คือการเลือกตั้ง อย่าไปห่วงเรื่องมหรสพ ควรห่วงแต่ทำให้เลือกคนดี ให้เลือกพรรคดีเป็นพอ ส่วนใครจะมีหรือไม่มีมหรสพก็ไม่ได้บังคับ อย่าคิดมาก อย่าเลอะเทอะ” นายวันชัยกล่าว

● กลุ่ม40ส.ว.แนะบักป้อมไขก๊อก

นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตส.ว.สรรหา และแกนนำกลุ่ม 40 ส.ว. กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องแหวนมารดาหน้าพิกายืมเพื่อน แถมเพื่อนก็ตายไปแล้ว เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายจะอึดพะอมไปด้วยกันหมด นายกรัชมมนตรีก็ไม่สบายใจ ป.ป.ช.ก็กระอักกระอ่วนใจ สื่อมวลชนก็

คาใจ คอการเมืองทั้งหลายก็ขี้ตกขี้ใจ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ก็หมองใจด้วย 4 เหตุผล คือ 1.คนระดับรองนายกรัฐมนตรีที่มากบารมี อย่างนี้ อับจนถึงขนาดต้องยืมนาฬิกาเพื่อนใส่ เชี่ยวหรือ 2.มีนาฬิกาที่เรือนกันแน่ที่เพื่อนให้ ยืม ณ วันที่ไหลมาเป็นเรือนที่ 22 แล้ว จะ ยืมกันมากมายอะไรขนาดนั้น 3.เพื่อนผู้ให้ยืม

ตายไปหมดแล้วทุกคนหรืออย่างไร และ 4.ถ้า เพื่อนตายแล้ว เพื่อนเหล่านั้นไม่มีญาติที่จะ รับคืนนาฬิกา หรือว่าตกลงกันไว้ก่อนตายว่า ถ้าตายแล้วก็ไม่ต้องคืน ทั้งนี้ ดูเหมือนผู้ยืม นาฬิกาจะอากัปกคนเชื่อถือ เพราะหันไปทาง ไหนก็ไม่ใคร่ใคร่คนทีที่คล้อยตามการแก้ต่าง นั้น นายกรัฐมนตรีต้องหมกมุ่น ขณะที่ป.ช.ก็ ยากที่จะทำงานและอธิบายต่อสาธารณะ

“อย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็ก เพราะที่เห็น และเป็นอยู่ขณะนี้มันมีผลสะท้อนทางความ เชื่อถือสูงมาก หากรองนายกฯ จะรักษานายกฯ และประคองน้องรักให้ทำหน้าที่ต่อไป ไม่ลากันไปตายหมู่ ขณะเดียวกันก็ทำให้ป.ช.ยังมี สังกาและคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ แถมไม่ต้องกลายเป็นเหยื่อขูดคูดึงของฝ่ายการเมืองใน ถูกลือเลื่อง ขอสเนอว่า รองนายกฯ ลาออก ดีกว่า เป็นวิธีที่จะทำให้ทุกฝ่ายโล่งอกไปด้วย กันทั้งหมด” นายประสารกล่าว

ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก CSI LA ได้ โพสต์ภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สวมใส่ นาฬิกาหุร พร้อมระบุข้อความอ้างว่า “เรือน ที่ 22 เรือนนี้เป็น ROLEX DAYTONA รุ่น 116523 WINNER ทำจาก Stainless Steel กับทองคำเหลือง 18K ราคาตลาดอยู่ที่ 980,000 บาท”

● 2พรรคใหญ่จ่อยื่นศาลตีความม.44

นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานฝ่ายกฎหมาย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในส่วนของพรรคเพื่อ ไทยเตรียมยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 113 ที่บัญญัติว่า บุคคลซึ่งถูกละเมิด สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ มีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อ รัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากมองว่า คำสั่ง คสช.ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพตาม

รัฐธรรมนูญต่อสมาชิกพรรคเพื่อไทย

ด้านนายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีม กฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในช่วง สักดาที่ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์จะ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง ก่อนจะใช้ช่องทางของผู้ตรวจการแผ่นดินใน การยื่นตีความในนามพรรคประชาธิปัตย์

● พท.ยันดันนิรโทษกรรมเพื่อทุกสี

นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ช. ระบุว่า ป.ช. จะตรวจสอบกรณี 40 อดีตส.ส.ยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมตามข้อมูล ไม่มีแผนล้าง บางฝ่ายได้ว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจะเป็นเรื่อง ที่ดียิ่ง เพราะจะทำงานเป็นมาตรฐาน เดียวกัน แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต่างจากป.ช.ชุด ก่อน ขณะนี้ประชาชนกังวลการทำหน้าที่ ของป.ช.ในการตรวจสอบผู้มีอำนาจที่ไม่ ค่อยมีความเค็มหน้า ต่างจากการตรวจสอบ พรรคเพื่อไทย เช่น โครงการจำนำข้าวที่ทำ อย่างรวดเร็วจนผู้ถูกร้องเตรียมตัวแทบไม่ทัน เรื่องการเสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนั้น อนุกรรมการป.ช.ได้เรียกตนและเพื่อน ส.ส.ไปให้ข้อมูลหลายคนแล้ว เป็นสัญญาณ ว่าใกล้ทำเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ ทราบว่าอนุกรรมการจะชี้ว่ามีมูล ความผิดเพื่อเสนอป.ช.ชุดใหญ่พิจารณาต่อ ซึ่งถ้ามีการชี้มูลพวกตนก็ต้องต่อสู้ตามแนวทาง ของพรรคเพื่อไทยต่อไป แต่ยืนยันว่า การออก กฎหมายนั้นไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้แก่ใครทั้ง สิ้น เป็นการนิรโทษทุกสีเสีย ทุกฝ่าย และ ที่สำคัญ การออกกฎหมายเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม หากจะ กล่าวหาว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินั้น กฎหมาย ดังกล่าวก็ยังไม่บังคับใช้ แล้วจะบอกว่าเป็น ความผิดแล้วได้อย่างไร

ด้าน นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบล ราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้ข่าวภายใน มาว่าจะมีการลงมติชี้มูลความผิดซึ่งเป็นข่าวที่ ค่อนข้างชัวร์ โดยที่แรกอนุกรรมการป.ช.จะ ลงมติภายในเดือนนี้แล้วส่งเรื่องให้ป.ช.ใหญ่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พวกเราจึงต้องออกมา ตักทอก แต่พอเป็นข่าวไปแล้วก็เริ่มว่าจะมีการ ขยับเวลาออกไปหรือไม่ อย่างไร

สำหรับกรณีที่จะมีการฟ้องกลับนั้น นาย

สมคิดกล่าวว่า เรื่องฟ้องกลับนั้นนางสมหญิง บัวบุตร อดีต ส.ส.อำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย ไปฟ้องแล้ว แต่เป็นการฟ้องนายบรร ยสินทร ประธานเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบัน เพราะเราต้องการรู้สำนวนการฟ้องว่าเขา กล่าวหาเราอย่างไรบ้าง พอฟ้องไปแบบนี้เลย ต้องฟ้องพ่วงไปยังคณะกรรมการที่รับเรื่อง ด้วย ซึ่งตอนแรกป.ช.ตอบกลับนายบรรว่า ป.ช.ไม่มีอำนาจรับเรื่อง เพราะเป็นเรื่องของ สถานิติบัญญัติ เรื่องจึงเงียบไป เราก็นึกว่าจบ ไปแล้ว แต่พอเปลี่ยนตัวคณะกรรมการป.ช. หลังจากที่มีการรัฐประหารก็มีการเอาเรื่องนี้มา ดำเนินการต่อ ทั้งนี้ นางสมหญิงจะยื่นศาลใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เป็นนัดแรก วันนั้นเรา ถึงจะได้รู้ว่ารายละเอียดข้อกล่าวหาในเรื่องที่ เราถูกฟ้องมีเรื่องอะไรบ้าง

● วัฒนาวอนสังคมให้คุณค่าปชต.

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว มีใจความ สรุปว่า ได้แชร์คลิปของนายจัสติน ทูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา ซึ่งตอบคำถามสภาพสตรีที่ โกรธเพราะรัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ นักโทษที่ถูกทรมานในคุกเป็นเงินถึง 10.5 ล้าน ดอลลาร์ หรือประมาณ 267 ล้านบาท โดย คลิปดังกล่าวแสดงถึงการให้เกียรติประชาชน ของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง รับ ฟังและตอบอย่างให้เกียรติแบบคนมีปัญญา เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ในประเทศไทย รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก รัฐมนตรี ที่จ่ายเงินชดเชยให้แก่การเสียชีวิต ของประชาชนจากความขัดแย้งทางการเมือง ศพละ 7.5 ล้านบาท แต่กลับมีคนจำนวน หนึ่งไม่เข้าใจหลักความรับผิดชอบของรัฐเมื่อ มีการละเมิดสิทธิพลเมือง ซึ่งท้ายที่สุดรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ถูกป.ช.ดำเนินคดี แต่ในด้าน การนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษกลับไม่ เคยได้รับการตอบสนองจากป.ช. จนญาติ ผู้เสียชีวิตต้องมาทวงถามความยุติธรรม

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

เพื่อไทย

สังคมไทยต้องช่วยกันสร้างค่านิยมใน การให้คุณค่ากับความยุติธรรมและหลักการ ประชาธิปไตย แทนค่านิยมคตที่เจ้าของวลี

เกษียณอายุราชการแล้วยังอยู่บ้านหลวงแถมยังชื่นชมเผด็จการ เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมิผู้นำที่สง่างาม มีความละเอียด เพราะขนาดประชาชนจุดเจอนาฬิกาที่อ่อนกว่า 20 เรือนแล้ว ท่านผู้นำยังปล่อยให้ลอยหน้าลอยตาอยู่ในตำแหน่งโดยไม่ละอาย แดงยังเอาหุ่นมาตั้งตอบคำถามสื่อมวลชนให้ขายหน้าไปทั่วโลก

● ขวះรัฐใช้งบกลางปีหาเสียงล่วงหน้า

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 เพิ่มเติม 150,000 ล้านบาท (พ.ร.บ.งบประมาณกลางปี) ว่า รัฐบาลมีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากงบปกติ 3 ครั้ง คิดเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 396,000 ล้านบาท แต่ประชาชนโดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจฐานรากสัมผัสไม่ได้ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รัฐบาลเน้นแต่แผนการแจกเงิน ไม่ได้เน้นโครงการในลักษณะสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ที่มั่นคง รัฐบาลต้องเน้นย้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงปลายรัฐบาลแบบนี้ประชาชนอยากเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรได้ประโยชน์ ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น สร้างการหมุนเวียนของรายได้เข้าไปในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ รายละจุก จนกระจาย แต่นอกจากรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้ ปัญหาดังกล่าวยังพุ่งสูงขึ้นไปอีก

“รัฐบาลไม่ควรใช้งบประมาณไปเพื่อหาเสียงล่วงหน้า ซึ่งผลประโยชน์จะไปตกอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่กลุ่ม ขอให้รัฐบาลบริหารจัดการให้ดี ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้บ้าง ประชาชนก็เลือกท่านเอง ไม่จำเป็นต้องไปหาเสียงล่วงหน้าแล้วไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริง แม้ว่า คสช.จะให้กำเนิดสนช. แต่การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2561 เพิ่มเติม ทุกฝ่ายควรทบทวนที่อย่างเต็มที่ อย่างน้อยในวาระท้ายของการทำหน้าที่ประชาชนจะได้เห็นว่าท่านตระหนักถึงการยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง” นายอนุสรณ์กล่าว

นายสามารถ แก้วมีชัย อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวกรณีที่ พล.อ.ประวิตร

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ระบุงบพร้อมสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้งหากประชาชนต้องการ ว่าคงเป็นการโยนหินถามทาง แต่ไม่รู้ว่าถาม แต่เรื่องนี้มองว่าท้ายที่สุดผู้มีอำนาจจะติดกับดักกติกาที่ตัวเองเขียนไว้

● สุริยะไล่จับตาโรดแม็พเลื่อน

นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต และ ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวว่า แม้ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในโรดแม็พเลือกตั้ง โดยเฉพาะช่วงเวลาของการเลือกตั้งที่ นายกรัฐมนตรีเคยให้สัญญาไว้ แต่จากนี้กระแสเคลื่อนไหวของพรรคและกลุ่มก้อนการเมืองจะเป็นไปเพื่อการเลือกตั้ง แม้เส้นทางสู่การเลือกตั้งยังไม่ราบรื่นนัก เพราะคสช.ยังไม่ปลดล็อก แต่พรรคการเมืองคงไม่มีการเลือกนักหลังจากถูกเว้นวรรคมานาน ขณะเดียวกันปัญหาจากคำสั่งมาตรา 44 เรื่องการยื่นยันสมาชิกและการให้พรรคใหม่เริ่มดำเนินการจดทะเบียนได้ในวันที่ 1 มีนาคมนั้น ในทางปฏิบัติจะเกิดปัญหาใหม่ตามมา รวมทั้งการดำเนินการของพรรคการเมืองตามพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองก็มีรายละเอียดมากกว่าฉบับก่อนๆ ทำให้หน้าห่วงว่าอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนจนกระทบโรดแม็พเลือกตั้งได้เช่นกัน

“ที่สำคัญ เงื่อนไขที่เป็นมากกว่าเงื่อนไขคือ ความขัดแย้งแตกแยกที่หลบฉากมานาน 3 ปีกว่า อาจถึงเวลาที่ปรากฏตัวทั้งใต้ดินบนดินมากขึ้น เข้มข้น เพราะสมการการเมืองนาที่นี้ยังไม่ออกจากกระดานความขัดแย้ง และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคสช.ล้มเหลว ไม่มีผลงาน ยุทธศาสตร์ผิดพลาดเน้นการใช้อำนาจบีบกด อาจจะได้ใจสังคมในช่วงสั้นๆ แต่ระยะยาวความขัดแย้งจะกลับมาอีก” นายสุริยะใสระบุ

นักวิชาการผู้นี้ กล่าวอีกว่า เราเห็นบ่อยๆ นายกรัฐมนตรีออกมาท้ามกลุ่มนั้น กลุ่มนี้ทะเลาะกัน แต่เราแทบไม่เห็นแผนหรือนโยบายที่ดีพอ กระทั่งบางส่วนวาดหวังสูตรปรองดองฉบับปีศาจว่า คู่ขัดแย้งเดิมจะจับมือกันเพื่อต่อกรกับคสช. ยิ่งสะท้อนภาวะตึงตันของโรดแม็พปรองดองในสังคม

ส่วนโรดแม็พเลือกตั้งที่ยังพลาหมัว และการปรองดองที่ยังวังเวงแบบนี้จะทำให้การเข้าสู่ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพและสังคมปรองดองอย่างที่นายกรัฐมนตรีพูดไว้เมื่อต้นปีนั้นยังไม่เห็นหลักประกันใดๆ และการใช้อำนาจที่เข้มข้นขึ้นเพื่อคุมหางเสือสังคมการเมืองจากนี้ไปอาจยากขึ้น ไม่ง่ายเหมือนช่วงต้นๆ ของการยึดอำนาจ เพราะสังคมมองว่า สุดท้ายแล้วอำนาจที่ใช้ไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือการปฏิรูปที่โครงสร้างอย่างจริงจัง

● รุมขำแหละศก.ยุคคสช.ลือกลสเปก

ที่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน จัดแถลงข่าว “ผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลคสช. และการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปี” โดยมีวิทยากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรมว.คลัง กล่าวถึงผลงานด้านเศรษฐกิจ 4 ปีของรัฐบาลคสช.รอดหรือร่วงว่า ระบบการเมืองของไทยมีจุดอ่อน ไม่สามารถบริหารความขัดแย้งทางการเมืองได้ด้วยตนเอง ทำให้ทหารหรือขุนศึกมีบทบาทเข้ามาบริหารงานเป็นครั้งคราว จนกลายเป็นกบฏทางการเมืองและนำไปสู่การสืบทอดอำนาจ ถ้าครั้งนี้มีการวางแผนสืบทอดอำนาจจริงก็เป็นการทำอย่างครบวงจรผ่านมาตรการเศรษฐกิจ ซึ่งคสช.เป็นรัฐบาลที่มีการประกาศชื่อนายทุนเข้ามาขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจ อีกทั้งการเมืองไทยขณะนี้อยู่ในจุดเปลี่ยนแปลง โดยที่มีพลังของประชาชนผ่านโซเชียลมีเดีย จึงมองว่ารัฐบาลคสช.ควรเปิดทัศนคติรับฟังความเห็นของประชาชนอย่างเต็มที่

นายธีระชัย กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ให้ความสำคัญกับหลักนิติรัฐมากพอสมควร หากยึดหลักนิติรัฐต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง หากรัฐบาลคสช.ทำเศรษฐกิจโดยเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง มันใจว่าประชาชนมีความหวังและจะเชิญตัวแทนคสช.มาบริหารประเทศอีก หากไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประเทศก็คงไปไม่รอดและร่วง ซึ่งเป็นเรื่องที่มาเสียตายทั้งนี้ หากรัฐบาลคสช.เลือกทำงานการเมืองภายหลังการเลือกตั้งย่อมสามารถทำได้ แต่

สิ่งที่ต้องระวังคือ ต้องไม่ให้การทำงานไปเปลี่ยนแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจ สังคม การป้องปรามการทุจริต ดังนั้น รัฐบาลคสช.ต้องทำให้ประชาชนเห็นว่าเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างไร หากทำได้บทบาททางการเมืองก็จะได้รับความนิยมนิยมชมชอบ

● จัสต์บัตร์คนจนหาเสียงหรือไม่

ด้านนายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรมว.พลังงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมามีเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตแบบกระจุกตัวเป็นบางกลุ่ม ปัญหาหลักคือการลงทุนที่ภาครัฐกิจและเอกชนไม่มั่นใจ อีกทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น ที่ผ่านมามีคนเรียกร้องรัฐบาลคสช.ให้ช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยมาตลอดแต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จ ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้น มองว่าทำให้รัฐบาลคสช.เพิ่งจะดำเนินการ รัฐบาลคสช.ต้องการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ เพราะหากรัฐบาลจะดำเนินการจริงสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงแรก แต่เพิ่งเริ่มดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในปีสุดท้ายของการบริหารประเทศ ทำให้ต้องสงสัยไม่ได้ว่า เพราะรัฐบาลตั้งใจหาเสียงทางการเมืองใช่หรือไม่

“นายกฯ เพิ่งประกาศตัวว่าเป็นนักการเมือง ดังนั้นอยากให้กคต.พิสูจน์ว่าเข้าข่ายการหาเสียงหรือไม่ และเชื่อว่าข้าราชการส่วนใหญ่คงอยากรอทำงานให้แก่วัฒนธรรมที่มาจากเลือกตั้ง เพราะสามารถตรวจสอบได้ ไม่ต้องตอบคำถามแบบคลุมเครือเหมือนป.ป.ช.ที่ตอบเรื่องนาฬิกา ผมอยากเห็นรัฐบาลคสช.ปรับตัวให้ทันสมัย เท้าทันโลก ถ้ายังไม่ปรับประเทศไทยจะล้าหลังลงมาก การจะทำแบบไทยๆ ใช้ได้เฉพาะเรื่องวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตย เพราะคำว่าไทยๆ ทำให้ประเทศพัฒนาได้ช้า ขอให้ดูหลักสากลด้วย” นายพิชัยกล่าว

● ญาติทวงคืนกระดุกวีรชนพ.ค.35

นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวว่า หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ เราค้นพบว่าผู้เสียหายมีมากกว่าที่กระทรวงมหาดไทยระบุ ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์

ผ่านมา 26 ปีแล้ว ทางญาติวีรชนขอเรียกร้องให้คืนอัฐิหรือกระดูกของผู้เสียชีวิต เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยหลังจากนี้จะให้เวลารัฐบาล 30 วัน เพื่อหาข้อยุติ คืนความเป็นธรรมให้ญาติที่รอคอยมานานแล้ว และเห็นว่ารัฐบาล คสช.บริหารงานมากกว่า 3 ปีแล้ว จึงขอเตือนว่าใช้เวลาคืนอัฐิให้ญาติวีรชนได้แล้ว โดยเฉพาะคำพูดของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในขณะที่ยังเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ว่าจะเร่งรัดดำเนินการในเรื่องดังกล่าว แต่บัดนี้มาเป็นรัฐบาลแล้ว จะดำเนินการอย่างไร หาก 30 วันไม่มีการดำเนินการ พวกญาติวีรชนจะไปหาที่ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือแม้แต่ที่กระทรวงกลาโหม กลุ่มญาติวีรชนฯ ก็จะไป

นายอดุลย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นขอทวงสัญญาจากรัฐบาล คสช.ว่า คสช.ยึดอำนาจและบริหารประเทศมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีข้ออ้างเพื่อป้องกันความรุนแรง ปฏิรูปโครงสร้างประเทศทุกด้าน ยุติความรุนแรง และสร้างความปรองดองในชาติ ซึ่งญาติวีรชนจะไม่ขอพูดเรื่องปัจจุบันในเรื่องความขัดแย้งทางการเมือง เพราะไม่ว่าใครจะมีอำนาจก็ขอให้ดำเนินการถูกต้องและเคารพกติกาของกฎหมาย แม้ที่ผ่านมามีญาติวีรชนจะประกาศไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหาร แต่เมื่อเป็นความเห็นของคนหมู่มากเราก็ไม่ว่าอะไร ดังนั้นในเรื่องของการปรองดองสมานฉันท์ในบ้านเมืองที่รัฐบาลบอกว่าจะสร้างนั้น ขอเรียกร้องให้ลงมือทำเสียที เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องการ ไม่ใช่ไม่ปลดล็อกแบบนี้

● โพลล์หนุนค่อยๆ ขยับล็อกการเมือง

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ตอบโจทย์การเมืองของคน 3 ฝ่าย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,196 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5-13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมามีพบว่า เกินครึ่ง หรือร้อยละ 54.8 ระบุเป็นกลุ่มพลังเงียบไม่ฝักใฝ่ ขอบอยู่ตรงกลางในจุดยืนทางการเมือง ในขณะที่เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 36.3 สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. และ

ร้อยละ 8.9 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ที่น่าสนใจคือ เมื่อจำแนกจุดยืนทางการเมืองของคน 3 ฝ่าย ออกตามเพศ พบว่า หญิงมีสัดส่วนของผู้สนับสนุนรัฐบาลมากกว่า ชายคือ ร้อยละ 38.2 ต่อ ร้อยละ 34.1 ในขณะที่ชายมีสัดส่วนไม่สนับสนุนรัฐบาลมากกว่าหญิงคือร้อยละ 11.5 ต่อร้อยละ 6.6

อย่างไรก็ตาม เกินครึ่งของทั้งชายและหญิงเป็นพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ขอบอยู่ตรงกลางคือ ร้อยละ 54.4 ต่อ ร้อยละ 55.2 เมื่อจำแนกออกตามเจนเนอเรชันช่วงอายุของกลุ่มคนในเรื่องจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า กลุ่มเจนแซด หรือเจเนซีส์ (Gen Z) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 36.3 เจนวาย (Gen Y) สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 32.8 เจนเอ็กซ์ (Gen X) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 47.1 และเจนอื่นๆ เช่น เจนบี (Gen B) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 50.0 ในขณะที่ กลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลพบ เจนแซด ร้อยละ 6.9 เจนวาย ร้อยละ 11.0 เจนเอ็กซ์ ร้อยละ 4.3 และเจนอื่นๆ เช่น เจนบี ร้อยละ 8.7 โดยกลุ่มที่เป็นพลังเงียบขอบอยู่ตรงกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด พบว่า มีเจนแซด ร้อยละ 56.8 เจนวายร้อยละ 56.2 เจนเอ็กซ์ ร้อยละ 48.6 และเจนอื่นๆ ร้อยละ 41.3

ที่น่าพิจารณาคือ เรื่องที่ทุกกลุ่มต้องการให้รัฐบาลและ คสช.ปฏิรูปเร่งด่วนก่อนการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 46.2 ระบุ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ รองลงมาคือ ร้อยละ 12.1 ปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี แก้ปากท้องได้ยั่งยืน ร้อยละ 11.5 ระบุปฏิรูปการเมือง ร้อยละ 10.0 ปฏิรูปการศึกษา ร้อยละ 9.3 ปฏิรูปจรรยาบรรณกักขังคดีความคดีทั้งระบบ ร้อยละ 9.3 เช่นกัน ระบุปฏิรูประบบสาธารณสุข สุขภาพ ประกันสังคม และร้อยละ 1.6 ระบุอื่นๆ เช่น การท่องเที่ยว ธรรมชาติและ การอนุรักษ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงประเด็นร้อน ตอบโจทย์ปลดล็อกการเมืองพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.3 ระบุควรปลดล็อกการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเพราะไม่ต้องการเห็นความวุ่นวาย ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบยังไม่เห็นพรรคการเมืองปรับปรุงตัว ช่วยบ้านเมืองให้ดีขึ้นอย่างไรพฤติกรรม

ยี่สิบปีที่ผ่านมา ยังมีอยู่ ในขณะที่ร้อยละ 27.7 ระบุ ควรปลดล็อกพื้นที่ไม่เกิน 6 เดือน เพราะจะ เข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า รัฐบาลประชาชนได้ มากกว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีรวดเร็วกว่า และเมื่อจำแนกออกตามจุดยืนการเมืองของ คน 3 ฝ่าย พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 ของกลุ่มพลังเงียบ ระบุควรปลดล็อกการเมือง แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยร้อยละ 67.7 ของ ผู้สนับสนุนสนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 60.0 ของผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลระบุควรปลดล็อก การเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน

● ทส.เสริมความแม่นยำข้อมูลป่าไม้

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ “รวมพลังประชารัฐพิทักษ์ป่าด้วย เทคโนโลยี 4.0” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ป่าไม้ไทยสมบูรณ์ เกื้อกูลการพัฒนา ปวงประชาสันติสุข ปลุกป่าในใจคน เปี่ยมล้ำ สามัคคี” ว่า การใช้เทคโนโลยี 4.0 เข้ามาช่วย เรื่องการอนุรักษ์ป่า สามารถใช้ในเรื่องข้อมูล ป่าไม้ที่แม่นยำได้ ทั้งเรื่องข้อมูลคนในพื้นที่ป่า ข้อมูลการบุกรุกป่า ที่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานได้ทันที หากดำเนินการซ้ำจะมี ปัญหาใหม่ตามมา และจะนำไปสู่ความขัดแย้ง ในอนาคต แม้จะนำเทคโนโลยีมาช่วยแต่ก็เป็น เพียงเครื่องมือ สิ่งที่สำคัญคือการใช้ความคิด ในการดำเนินการกับคนที่พื้นที่ในเขตป่าไม้อะไร ต้องมองให้ออกว่าเป้าหมายคืออะไร ต้องแยกคนดีคนชั่วให้ได้ ไม่ใช่ทำแล้วคนดี กลัว คนชั่วยิ้ม ดังนั้น จะต้องสร้างความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้และประชาชน และนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า การประชาสัมพันธ์ยังถือว่ามีความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เพราะทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ ทำให้เกิดการท่องเที่ยวระบบนิเวศ ดังนั้น ควรที่จะต่อยอดเรื่องนี้ให้ประชาชนรับรู้ เพื่อให้ช่วยกันรักษาป่าไม้ ทั้งนี้ เราจะไป

แยกป่าจากการพัฒนา แยกคนออกจากป่าไม่ได้ เราต้องออกแบบการทำงานให้เกื้อกูลการพัฒนา ให้ประชาชนมีความสุขภายใต้ความเท่าเทียม การทำงาน ต่อไปนี้เจ้าหน้าที่และประชาชนควรทำงานด้วยความสามัคคี ไม่ใช่มีแต่ความหวาดระแวงกันเหมือนทุกวันนี้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “พิทักษ์ไพร” ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กรมป่าไม้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสต้า) ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยระบบดังกล่าวจะวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม 2 ช่วงเวลา ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่า เพื่อกำหนดเป็นจุดต้องสงสัยบุกรุกป่า หรือตรวจสอบกรณีมีประชาชนแจ้งเบาะแส จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันพื้นที่ โดยจะมีระบบนำทางจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตามหน่วยป้องกันรักษาป่า 95 จุดทั่วประเทศให้เข้าพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว

POVERTY

PM's bid to help Mae Hong Son's plight

POST REPORTERS

Prime Minister Prayut Chan-o-cha is scheduled to visit Mae Hong Son on Wednesday on an "inspection" trip, government spokesman Sansern Kaewkamnerd said yesterday.

Lt Gen Sansern said the northern province is one of the most poverty-stricken in the country.

The province's high mountains and rugged terrain, mostly in areas designated as national parks, forest reserves and game reserves, leave residents with little arable land.

Many of the areas have limited access, he added, with few modes of transportation, and state services — such as roads, electricity, education and public health — in short supply.

The combination of factors have caused development in the province to proceed at a snail's pace, Lt Gen Sansern said.

Despite the challenges, he said, Mae Hong Son has strong potential for development, with rich forest resources, several tourist attractions and a spectrum of cultures based on simple, sustainable living along the border with Myanmar.

"The government is considering ways of developing the province in line with the desires of the local people and the private sector," Lt Gen Sansern said.

"Potential projects include launching direct flights between Bangkok and Mae Hong Son, extending rail links into the

province, modernising agriculture and encouraging cross-border tourism.

"The government is also exploring ways to boost the number of medical personnel to meet local demand."

Lt Gen Sansern said the prime minister will witness the handover of certificates to people selected to join the government's land allocation project.

Gen Prayut is also scheduled to chair a meeting on Mae Hong Son development strategy and visit various cultural and tourist sites, including Pha Bong Hot Spring and Phra That Doi Kongmu Pagoda.

Speaking about the prime minister's visit which is viewed by critics as political posturing ahead of this year's election, acting Pheu Thai Party deputy spokesman Anusorn Iamsa-ard yesterday said Gen Prayut would gain popularity without such political campaigning if his government succeeded in addressing the country's economic problems.

Mr Anusorn said the government is also prepared to seek an additional budget of 396 billion this year under a bill on the 2018 budget. No further details were provided.

Also yesterday, Agriculture Minister Grisada Boonrach instructed local agricultural officials nationwide to hasten efforts to develop local products to enhance the livelihoods of farmers, particularly those who farm land covering more than 50 rai.

Water sources would be inspected and soil samples collected for examination of minerals under the plan.

'ผู้ค้าชาวไทย' โวยบาทแข็ง กระทบส่งออกตู้แช่เยือก

'สนธิรัตน์' ชง ครม. 16 ม.ค. เพิ่มรายการสินค้า
ควบคุม เน้นอุปโภคบริโภคจำเป็น-บริการใหม่
มีบทบาทสูงในชีวิตประจำวัน (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ส่งออก

'สมคิด' จัก. อดฯ เร่งเครื่องอีอีซี

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า วันที่ 15 มกราคม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะติดตามความคืบหน้าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานอีอีซี ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ในวันที่ 17 มกราคม โดยตนเป็นประธาน ซึ่งปี 2561 จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.อีอีซี ที่มั่นใจว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดึงดูดการลงทุนอย่างมากในปี 2561

"แม้ร่าง พ.ร.บ.อีอีซีจะเลื่อนออกมาหลายครั้ง แต่เชื่อว่าต้นปีนี้จะออกอย่างมีความชัดเจน ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน เพราะการล่าช้ามาจากต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านให้ชัดเจนและไม่เกิดปัญหา รัฐบาลเองพยายามเร่งอยู่แล้ว" นายอุตตมกล่าว

เอกชนชี้กรม. ชัดกระตุ้นลงทุน

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า เบื้องต้นทราบว่ารัฐบาลกำลังเร่งการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อีอีซี ให้เป็นไปตามกำหนดที่จะประกาศใช้ภายในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งจะทำให้การ

ลงทุนที่กำลังรอความชัดเจน พ.ร.บ.อีอีซี ดัดลีนใจลงทุนในไตรมาส 2/2561

"เอกชนรอความชัดเจน พ.ร.บ.อีอีซี เพราะที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างล่าช้าไปจากแผนพอสมควร จึงคิดว่าไม่ควรจะต้องล่าช้าไปกว่าไตรมาสแรกปีนี้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นได้" นายเจนกล่าว

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและผู้จัดการบริษัท อมตะซิตี้ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หากรัฐเร่งคลอด พ.ร.บ.อีอีซีได้เร็วจะเป็นผลดีต่อความเชื่อมั่นที่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติให้ตัดสินใจเดินทางมาลงทุนในอีอีซีทันที เพราะยิ่งช้ายิ่งเสียโอกาส ซึ่งอีอีซีจะเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 10 เป้าหมายที่มีความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมเดิมที่เน้นใช้แรงงานจะแข่งขันในเวทีได้ยาก

"อีอีซีจะเป็นพื้นที่รองรับลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปีที่รัฐบาลต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ผลิตของไทยเดินทางแล้วเพราะเทคโนโลยีโลกเปลี่ยนเร็วอุตสาหกรรมเดิมๆ เน้นใช้แรงงานราคาถูกคงไม่ใช่คำตอบ" นายวิบูลย์กล่าว

นายวิบูลย์กล่าวว่า สำหรับอมตะพร้อมจะเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ก้าวทันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนไป โดยจะมีการเปิดตัวก้าวต่อไปของอมตะ หรืออมตะ บียอนด์ เร็วๆ นี้ โดยปัจจุบันกำลังเดินทางนัดมาไปสู่อัจฉริยะหรือสมาร์ต ซิตี้ เน้นอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ หรือไอโอที ซึ่งจะมีการติดตั้งพลังงานสะอาดที่มุ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการบริหารการจราจรผ่านแอปพลิเคชัน และพลังงานสะอาด

กนอ.ลงทุนพื้นฐาน 1,280 ล้าน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้านโยบายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน (เอสอีเขต) โดยกำหนดให้พื้นที่ของ อ.สงขลา จ.สงขลา เป็นหนึ่งในแผนการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสะเดา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสงขลา เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทย กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านว่า ขณะนี้การจัดตั้งโครงการเริ่มมีความคืบหน้า ทั้งในด้านการก่อสร้างพื้นฐาน แผนการรองรับ กิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งความสนใจจากนักลงทุนและผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

"เบื้องต้นคาดว่าจะปลายปี 2561 จะเริ่มมีการก่อสร้างและวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และพร้อมเปิดดำเนินการให้นักลงทุนเข้าใช้พื้นที่เพื่อประกอบกิจการได้ปลายปี 2562 ภายใต้งบประมาณการลงทุนรวม 1,280 ล้านบาท รองรับการลงทุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" นายวีรพงศ์กล่าว

7รายจ่อ'เอสอีเขต'สงขลา

นายวีรพงศ์กล่าวว่า กนอ.กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไ้ 927 ไร่ อาทิ เขตประกอบการทั่วไป 289 ไร่ เขตประกอบการโลจิสติกส์ 119 ไร่ เขตประกอบการเสรี 81 ไร่ เขตพาณิชย์ 48 ไร่ พื้นที่สีเขียว 102 ไร่ และพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 286 ไร่ ขณะนี้มีนักลงทุนแสดงความสนใจในการเช่าพื้นที่ในนิคมฯแล้ว 7 ราย ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจท่องเที่ยว

สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานเครือข่ายอื่นที่พัฒนาควบคู่กันก็มีความคืบหน้า เช่น ด้านคมนาคมขนส่ง กรมทางหลวงชนบทกำลังเร่งก่อสร้างถนน

สาย สงขลา 1027-ปาดังเบซาร์ และอยู่ระหว่างการออกแบบ 3 โครงการ คือทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดา แห่งที่ 2 มอเตอร์เวย์หาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย และรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่ ด้านศุลกากรและระบบการผ่านแดน อยู่ระหว่างก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ กำหนดเสร็จเดือนพฤษภาคม2562 รวมถึงปรับปรุงด้านอาหารและยา สินค้าเกษตร และตรวจสัตว์ หากดำเนินเสร็จตามแผนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนักลงทุนตัดสินใจลงทุนในพื้นที่แน่นอน

พล.ต.อ.วิวัฒน์ พัฒนาชาวไทย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ อนาคตชาวไทยเพื่อความยั่งยืน ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าว อาทิ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าว สมาคมชาวนา และนักวิชาการ ประมาณ 250 คน เข้าร่วมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ข้าว และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยว่า จะนำข้อสรุปเสนอต่อประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในการประชุมแยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มตลาดทั่วไป เพื่อกำหนดความต้องการใช้ข้าวทั้งในและต่างประเทศ แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการรักษาสีคุณภาพของรัฐบาล รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบของภาครัฐที่เป็นอุปสรรคและไม่ให้มีความซ้ำซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้าข้าว 2.กลุ่มตลาดเฉพาะ เน้นการส่งเสริมการตลาดโดยใช้การตลาดนำการผลิต รวมถึงยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นพรีเมียมอย่างแท้จริง และ 3.กลุ่มตลาดสินค้านวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม เน้นสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำมาต่อยอดเชิงนวัตกรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่อง

“ไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเก่งที่สุด แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าโลกอย่างแท้จริง ซึ่งยังต้องการให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ และต้องการเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพข้าวพบว่าขณะนี้ความต้องการข้าวในตลาดโลกลด

ลงต่อเนื่อง ตามการบริโภคลดลง จากกระแสรักสุขภาพไม่รับประทานแป้ง และคนไม่นิยมหุงข้าวรับประทาน ประกอบกับหลายประเทศเริ่มปลูกข้าวเพื่อทดแทนนำเข้า ทำให้ปีผลิต 2560/61 สต็อกข้าวในโลกลดถึง 140 ล้านตัน ข้าวสาร ถือว่าสูงสุกรอบ 5 ปี จากก่อนหน้านี้ สต็อกข้าวจะไม่เกิน 100 ล้านตัน” นายสนธิรัตน์กล่าว

หนุนส่งออกข้าวนวัตกรรม

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า สำหรับการผลิตข้าวในปี 2561/2562 คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวไทยอยู่ที่ 30.4 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 19.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดพื้นที่การปลูก โดยส่งผลให้ราคาข้าวมีแนวโน้มดีขึ้น ล่าสุดข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกขาวตันละ 7,000-8,000 บาทต่อตัน

ส่วนเรื่องค่าเงินบาทนั้นเป็นไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งไทยในฐานะผู้ปลูกข้าวต้องปรับตัว อย่าขายข้าวแบบปกติ ต้องเพิ่มนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการบริโภคที่เปลี่ยนไป เช่น คนไม่นิยมหุงข้าว ต้องผลิตเป็นข้าวสำเร็จพร้อมรับประทาน เป็นต้น

ยันเพิ่มมูลค่ายังจำเป็น

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า รายการสินค้าควบคุมประจำปี 2561 ที่กระทรวงพาณิชย์จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 16 มกราคม ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดรายการสินค้าว่ามีอะไรบ้าง แต่ยืนยันสินค้าที่ถูกขึ้นบัญชีควบคุม เป็นสินค้าที่เป็นปัญหากำลังสร้างผลกระทบต่อประชาชน เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงการบริการใหม่ๆ ที่มีบทบาทสูงขึ้น สินค้าเกษตรบางตัว ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคกระทรวงจะมีการทบทวนรายการควบคุมทุกปี

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า กรณีมีความกังวลจากหลายฝ่ายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้ราคาสินค้าปรับขึ้นด้วยนั้น กระทรวงมีการติดตามราคาสินค้าและอาหารต่างๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมกับได้ศึกษาต้นทุนกับค่าแรงที่จะปรับขึ้นนั้น กระทบต้นทุนและราคาสินค้าอะไร แคไหน คงต้องดูการประกาศอัตราค่าแรงใหม่อย่างเป็นทางการก่อน ว่าปรับอัตราเท่าไร และปรับเท่ากันหรือปรับตามพื้นที่

“ตั้งแต่เริ่มพูดถึงการปรับขึ้นค่าแรงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงได้ติดตามราคาสินค้าและอาหารมาตลอด ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงราคาที่ผิดปกติ หากวันที่ 17 มกราคม มีประกาศอัตราแรงงานใหม่ชัดเจน ทีมเจ้าหน้าที่จะออกติดตามราคาสินค้าและอาหาร ตรวจสอบว่าปรับขึ้นมากกว่าค่าแรงหรือไม่ เทียบกับผลศึกษาของกระทรวง หากผิดปกติจะมีมาตรการดูแลต่อไป ซึ่งกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากค่าแรงมาก เช่น กลุ่มสินค้าใช้แรงงานจำนวนมาก” นายสนธิรัตน์กล่าว

นักวิชาการค้านค่าแรงเท่ากัน

นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เห็นว่าการปรับค่าแรงงานขั้นต่ำไม่ควรปรับเท่ากันทุกจังหวัด ควรพิจารณาในหลักการการพัฒนาของจังหวัดและค่าครองชีพที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากปรับขึ้นค่าแรงในอัตราเดียวกัน บางพื้นที่บางจังหวัดผู้ผลิตและประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนสูง จากต้นทุนที่แพงขึ้น จนกระทบต่อรายได้และการจ้างแรงงาน กระทบต่อกำลังซื้อประชาชนและยอดขายธุรกิจต่ำลง อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อมีการปรับค่าแรงเท่านั้น บางจังหวัดกำลังซื้อประชาชนหายไปเลยกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากชนบท และอัตราที่ควรปรับในขณะนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวไม่น่าจะเกิด 2-3%

“นี่เดิมนั่นว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแบบกระจายตัว ไม่ได้กระจุกตัวเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา หากมีปัจจัยต้นทุนแพงและค่าครองชีพไม่เพียงพอ จะกลายเป็นแรงกดดันเศรษฐกิจฟื้นตัวแบบกระจายระดับกลางถึงล่าง หากเมื่อเศรษฐกิจเข้มแข็งกว่านี้ค่าแรงปรับจะปรับได้ 4-5% ที่น่ากังวลคือยังไม่เห็นที่จะประกาศขึ้นค่าแรง ราคาสินค้าก็เตรียมจ่อปรับราคาแล้ว ดูจากเงินเฟ้อปีนี้น่าจะสูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก”

เตือนหากสูงไปอาจจุดศก.หลุดเป้า

นายเกียรติอนันต์กล่าวว่า อีกเรื่องที่ต้องจับตาคือการทบทวนรายการและเพิ่มสินค้าควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรัฐต้องเตรียมพร้อมพื้นที่ในเรื่องสินค้าควบคุมนั้น ประชาชนยังเข้าไม่ถึงจริง ราคาไม่พุ่งพรวดหากเกิน 10-20% รัฐต้องรับแก้ไข แต่ต้องไม่กดดันผู้ผลิตที่แบกภาระเพิ่มจากการปรับ

ค่าแรง เพราะอาจเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนได้ ที่รัฐบาลต้องดำเนินการหลังปรับค่าแรงคือ อย่ายให้ค่าครองชีพสูงจนกระทบเศรษฐกิจและผู้ประกอบการต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาสินค้าและค่าครองชีพแพงขึ้น รัฐต้องค้ำประกันว่าปี 2561-63 ต้องทำให้เศรษฐกิจขยายแบบกระจายตัว เศรษฐกิจจึงได้โต 3-4% ถ้าจะให้โต 4.5-5% ต้องมีปัจจัยภายนอกหนุนด้วย คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ญี่ปุ่น นโยบายที่ชัดเจนของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นโยบายหลังการเลือกตั้งของญี่ปุ่นและประเทศในยุโรปไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเกินไปซึ่งจะมีผลต่อการส่งออก ทองเที่ยว และธุรกิจโลจิสติกส์ขยายตัวได้มาก

ปชป.หวังขึ้นค่าแรง-ของแพง

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ว่า เห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างหรือค่าแรงขั้นต่ำ แต่สิ่งที่ตามมาคือค่าครองชีพจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นคือประชาชน คนหาเช้ากินค่ำที่ไม่ได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ผู้ที่ได้รับการปรับค่าแรงขึ้นก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ช้ำเต็มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจอยู่แล้ว ได้รับผลกระทบมากขึ้น

“มักมีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้ามากกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้กระทบประชาชนในระดับฐานรากอย่างมาก ที่ผ่านมารัฐบาลมักจะอ้างว่ามีมาตรการป้องกันกลุ่มสินค้าฉวยโอกาสแต่ในความเป็นจริงยังพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค จนส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของประชาชนโดยทั่วไป ขอฝากรัฐบาลให้ช่วยดูแลเอาใจจริงเอาใจไม่ให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เพราะถ้ารัฐบาลบริหารจัดการควบคุมดูแลไม่ได้ การได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ช่วยให้ผู้ใช้แรงงานได้ประโยชน์จากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น”

กยท.เริ่มซื้อขายป้อนภาครัฐ

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและผลักดันราคายาง ได้เปิดรับสมัคร

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการ โดย กยท.จะรับซื้อยางเพื่อขายให้กับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงยุติธรรมระยะเวลาโครงการตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2561 มีเป้าหมาย 2 แสนตัน

(อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 5

ส่งออก

นายสุนันท์กล่าวว่า จะทยอยรับซื้อจากสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรชาวสวนยางนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง สตูล และยะลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม จะซื้อขายล็อตแรกเป็นน้ำยางสด 1,200 ตัน เพื่อจะส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ และสร้างความตระหนักว่ายางพาราสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ภาครัฐและเอกชน สามารถซื้อผงผลิตยางพาราจากเกษตรกรนำไปแปรรูปเพื่อก่อให้เกิดการใช้จริง ช่วยทำให้ราคายางปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น และสร้างเสถียรภาพด้านราคายางในระยะยาว

'กฤษฎา'ดึงประชารัฐแก้แล้นตลาด

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สั่งการถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรประสาณผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทุกจังหวัดรับทราบ ถึงเรื่องการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยหลักคิดการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง โดยมอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯและผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ กำหนดเป็นแนวทางการบริหารด้วย และส่งเสริมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายกฤษฎากล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหามาตรเกษตรระดับจังหวัด ต้องสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ที่มีพื้นที่ร่วมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป และยังไม่มีการผลิตและแผนการตลาดอย่างครบวงจร ได้รับความคุ้มกัน

จัดทะเบียนกลุ่มหรือวิสาหกิจชุมชนหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร พร้อมกับวิเคราะห์แผนการผลิต แผนการตลาดของเกษตรแปลงใหญ่ ว่ามีปัญหาหรือจุดอ่อนในเรื่องอะไรที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพื้นที่ที่จะแก้ไขได้ และต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางในเรื่องอะไรบ้าง เพื่อนำข้อมูลมาประชุมระหว่างอ.พ.ก. กับหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการตลาด

“ดึงบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ให้มาร่วมรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่หรือร่วมวางแผนการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรืออาจจับคู่ค้าขายกันภายในจังหวัดหรือส่งออก หากดำเนินการได้ตามแผนจะช่วยลดปัญหาอุปสรรคผลผลิตล้นตลาดและไม่มีผู้รับซื้อผลผลิต นอกจากนี้ เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการปลูกยาง ตอนนี้มีมอบให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯตั้งคณะทำงานตรวจ แนะนำ และติดตามการดำเนินการของจังหวัดประจำพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของจังหวัดและอำเภออย่างไรหรือไม่ เพื่อรวบรวมรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบ จะได้ให้การสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหในพื้นที่ได้ถูกต้องต่อไป” นายกฤษฎากล่าว

สัญญาบาทแข็งค่ายาว

นายจิตพล พงกษามาธานันท์ นักวิเคราะห์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทระยะสั้น มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง การโอนเงินบาท 31.85-32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามผลดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าจากความกังวลการเมืองในสหรัฐทำให้มีเงินไหลเข้าไทย โดยยังคงเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับภูมิภาค ซึ่งช่วงเดือนมกราคมนี้ ยังไม่มีปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐให้กลับมาแข็งค่า ปัจจัยต่อค่าเงินคือวันที่ 26 มกราคม จะมีการรายงานอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจสหรัฐไตรมาส 4/2560 และวันที่ 31 มกราคม มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจมีจังหวะที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าได้ แต่ไม่ได้แข็งค่าแรงมากนัก

“ตั้งแต่ต้นปี 2561 ค่าเงินบาทแข็งค่ามากที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาค โดยค่าเงินบาทแข็งค่า 2.08% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ริงกิตมาเลเซียแข็งค่า 1.9% รูเบีย อินโดนีเซีย 1.5% เยน ญี่ปุ่น แข็งค่า 1.29% และดอลลาร์ไต้หวันวอน แข็งค่า 0.59% ส่วนดอง เวียดนาม แข็งค่าเล็กน้อยที่ 0.04%” นายจิตพลกล่าว

น.ส.รุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่ง

เสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า กระแสเงินทุนไหลเข้าตั้งแต่ต้นปี รวมทั้งการขายเงินดอลลาร์สหรัฐของผู้ส่งออกในช่วงนี้ ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าค่อนข้างเร็ว จนลงไปต่ำกว่าระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมคาดการณ์ไว้ว่าจะเห็นค่าเงินบาทระดับครึ่งปีหลัง 2561 สำหรับคาดการณ์ค่าเงินบาทสัปดาห์นี้อยู่ที่ 31.80-32.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยยังคงประมาณการค่าเงินบาทไตรมาส 4/2561 เคลื่อนไหว 31.75-33.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยเงินกระทบค่าเงินโลก

นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า สัปดาห์ก่อนค่าเงินบาทแข็งค่าอยู่ที่ 31.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และแข็งค่าสอดคล้องภูมิภาค ปัจจัยรัฐบาลจีนมีแผนลดการซื้อพันธบัตรของสหรัฐ เพราะจีนมีรายได้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจากการส่งออกอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากมีข่าวนี้ออกมาทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ขณะที่หยวนแข็งค่าขึ้น และส่งผลกระทบต่อเงินภูมิภาคเอเชียให้แข็งค่าขึ้น เพราะต่างชาติมองว่าจีนและประเทศภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกัน กรณีไทยมีความเชื่อมโยงทั้งทางการค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งมองว่าค่าเงินบาทยังแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปัจจัยจากกรณีจีน เป็นปัจจัยใหม่ที่ไม่ได้ประเมินไว้ก่อน คาดว่าสัปดาห์หน้าค่าเงินบาทอยู่ที่ 31.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกสิกรไทยอยู่ระหว่างการทบทวนปรับคาดการณ์ค่าเงินบาทสิ้นปี 2561 ที่เดิมคาดไว้ 32.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ผู้สื่อข่าวรายงาน ค่าเงินบาทเปิดตลาดต้นสัปดาห์ก่อนที่ 32.12 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เคลื่อนไหวอ่อนค่าเล็กน้อยอยู่ที่ 32.22 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ก่อนจะแข็งค่าขึ้นจนวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เปิดตลาด 31.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่ามารอบ 40 เดือน ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งปิดตลาดสัปดาห์ก่อนค่าเงินบาทกลับมาอยู่ที่ระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้

ผู้ส่งออกโอดเจอบาทแข็ง

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าส่งผลให้ข้าวไทยแข่งขันในตลาดโลกลำบาก เพราะส่งผลให้ราคาสูงกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะกับเวียดนามในปี 2560 ค่าเงินบาทของไทยแข็งค่าจาก 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐเมื่อต้นปี ปลายปี

มาอยู่ที่ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ข้าวไทยแพงกว่าเวียดนาม 15-20 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั้น ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลค่าเงินให้เหมาะสม และใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาค ขณะนี้ผลจากค่าเงินทำให้ข้าวไทยแพงกว่าเวียดนามแล้วประมาณ 7%

ร.ต.ท.เจริญกล่าวว่า ปี 2561 คาดว่าการส่งออกข้าว 9.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2560 ที่ส่งออกประมาณ 11.3-11.5 ล้านตัน เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการระบายข้าวเก่าในสต็อกเก่าเกือบหมด ทำให้ปริมาณข้าวเพื่อการส่งออกน้อยลง ขณะที่ผู้ส่งออกต้องการคือ ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์ข้าวตรงกับความต้องการตลาด เช่น ข้าวเหนียวที่ตลาดจีนต้องการมาก แต่ไทยปลูกน้อยมาก ขณะที่เวียดนามปลูกข้าวเหนียวกว่า 10 สายพันธุ์ และข้าวเหนียวเวียดนามขายได้แพงกว่าข้าวไทย 80-100 เหรียญสหรัฐต่อตัน

คลังแจงกรอบใช้งบ 1.5 แสนล.

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในเรื่องงบประมาณกลางปี 2561 กรอบวงเงิน 1.5 แสนล้านบาทนั้น กำหนดกรอบการใช้เงินไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนวงเงินกู้ 1 แสนล้านบาท นำไปใช้สวัสดิการคนจนเฟส 2 วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท งบปฏิรูปเกษตร 4 หมื่นล้านบาท งบพัฒนาระดับตำบล 1-1.5 หมื่นล้านบาท และอีก 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เติมเงินให้กองทุนหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ส่วนอีก 5 หมื่นล้านบาท มาจากรายได้ของกระทรวงการคลังที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนำไปชดเชยเงินคงคลัง ทั้งนี้ กรณีที่กระทรวงอื่นจะขอใช้งบประมาณดังกล่าวได้หรือไม่นั้น ต้องดูว่าเป็นโครงการเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้ ต้องการนำไปเพื่อการปฏิรูป และเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฐานราก โดยขณะนี้สำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สรุปเรื่องงบประมาณเรียบร้อยแล้ว



กระตุ้นกรมหม่อนไหม ทำแผนเพิ่มเกษตรกรปลูกหม่อน

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการ “เกษตรกรได้รับ ประชาชนได้ รู้คืนความสุขสู่คนไทย จากกิจกรรมเกษตรและสหกรณ์” โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระตุ้นการใช้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่

ซึ่งกรมหม่อนไหมได้จัดงาน “ชมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561” ขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 21 ศูนย์ทั่วประเทศ และจัดให้มีการเปิดตัวโครงการขึ้นในวันนี้

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านหม่อนไหมให้ผู้ที่สนใจ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้สินค้าหม่อนไหม



กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศเพียง 80,000 ราย

กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมหม่อนไหมจัดทำแผนเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกรโดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 5% ต่อปี หรือคิดเป็นจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้นเป็น 850,000 ราย ในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยที่ ดร.ปะอว เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและมีสัดส่วนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มขึ้น

โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมถึง 10% ต่อปี ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร วิถีชีวิตและภูมิปัญญาการผลิตไหมไทยไม่ให้สูญหาย รวมถึงการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการปลูกหม่อนที่เป็นพืชที่มีความแข็งแรงต้านทานในทุกสภาพอากาศได้เป็นอย่างดี

พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เดินทางไปยังบ้านวังอ้อ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อเปิดป้ายกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีไทย ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ วัดป่าใหญ่วังอ้อ พร้อมตรวจเยี่ยมกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โลก หนอง นา โมเดล ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้ส่งจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง.



จุดคุ้มทุนสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เขานา



เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมานายลักษณะ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย



กลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดสุโขทัย มีนายสามารถ วามิตร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวและนางบัณฑิตา ขำพิทักษ์ ประธาน

กลุ่มฯ เป็นทีมผู้จัดการกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบแปลงใหญ่ มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย มีพื้นที่ 561 ไร่ เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 24 ราย ผู้ผลิตข้าวคุณภาพ 6 ราย ปัจจุบันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ กข 49 ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 และข้าวพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์แม่แปด

ซึ่งในช่วงแรกเป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และศูนย์ข้าวชุมชน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบปัญหาด้านต้นทุนในการผลิตที่สูง ราคาผลผลิตตกต่ำ ตลาดไม่เพียงพอต่อการรองรับผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิตที่เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้

นาน เมล็ดพันธุ์ก็จะเสื่อมสภาพ ไม่มีแหล่งเงินทุนในการดำเนินกิจกรรม ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการผลผลิต จึงได้รวมกลุ่มกันเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

เพื่อต่อรองราคาในการจัดซื้อ จัดหาปัจจัยการผลิตและงานจ้างต่างๆ พร้อมประชุมวางแผนการผลิตและเชื่อมโยงตลาดกับผู้รับซื้อ เพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยการแปรรูปและจำหน่ายข้าวในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันหาเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาใช้ในการดำเนินงาน และรวมกลุ่มกันขอสนับสนุนเครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจากหน่วยงานภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐ โดยมีการเสริมศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดนำการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง

และทางกลุ่มแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย หวังว่าจะได้รับการพัฒนาจนได้การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้สินค้าข้าวก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการแข่งขันกับตลาดโลกอย่างยั่งยืนใน

ลำดับต่อไป

ในการนี้คณะฯ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเปรียบเทียบการใช้น้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงนาข้าว” โดย นายเอกรักษ์ ถ้วนคำ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ซึ่งได้ทำการทดสอบและทดลองภายในศูนย์ฯ จำนวน 9 ไร่

อัตราใช้งานตลอด มีการวัดปริมาณการสูบน้ำในเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งจะสูบน้ำโดยเฉลี่ย 12,000 ลิตร (12 ลูกบาศก์เมตร) โดยวัดปริมาณการสูบน้ำในเวลาตั้งแต่ 09.00 - 15.00 น. รวม 6 ชั่วโมง ที่มีแดด จะสูบน้ำได้โดยเฉลี่ย 72 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำ 1 ไร่ จะใช้

ประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร โดยระดับน้ำที่ 5 เซนติเมตร

ในการคำนวณจุดคุ้มทุน พบว่าจากการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ด้านค่าใช้จ่ายเริ่มที่ราคาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องละประมาณ 50,000 บาท ในขณะที่ราคาเครื่องสูบน้ำแบบใช้น้ำมันพร้อมอุปกรณ์เครื่องละประมาณ 10,000 บาท ราคาเครื่องที่ต่างกัน = 50,000-10,000 = 40,000 บาท

ณ ปัจจุบัน น้ำมันราคาโดยเฉลี่ยลิตรละประมาณ 25.00 บาท ค่าน้ำมันสูบน้ำเข้าแปลงนาเฉลี่ยไร่ละประมาณ 470 บาทต่อฤดูการผลิต หากเกษตรกรทำนา 10 ไร่ ก็จะต้องเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำเข้าแปลงนา = 10 ไร่ นำมาคูณ 470 บาท จะได้เท่ากับ 4,700 บาท

ต่อ 1 การผลิต

ดังนั้น หากใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จุดคุ้มทุนจึงอยู่ที่ = 40,000 บาท นำมาหาร 4,700 บาท จะได้เท่ากับ 8.51 ฤดู หรือ 9 ฤดู ทั้งนี้ จุดคุ้มทุนจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันในท้องตลาดเป็นตัวแปรที่สำคัญ ซึ่งการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นั้น จะเห็นผลในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศอีกทางหนึ่งด้วย.